



TUẦN BÁO  
**PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG**

2922 Jolicoeur St.  
Montreal - H4E 1Z3  
CANADA

Điện thư :  
[aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)  
WEB: [WWW.VOVI.ORG](http://WWW.VOVI.ORG)

Số 377

ngày 22 tháng 09 năm 2002

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

**Nhập Định**

*Nhập định thặng hoa tự giải tiến  
Bình tâm nhập định cảm tâm hiền  
Minh tâm sáng suốt duyên lành tốt  
Tận độ qui nguyên tự cảm yên*

Kính bái,

**Vĩ Kiên**

**Mục Bé Tám từ 21/07/02 đến 27/07/02**

Copyright 2002 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Tứ đại giai không là sao?
- 2) Tâm thức về với điển giới bằng cách nào?
- 3) Thức hòa đồng mở có cơ hội hội nhập vào điển giới hay không?
- 4) Thức hòa đồng giải tỏa bất cứ sự gì khó khăn phải không?
- 5) Những kỷ niệm xa xưa hiện trong trí óc thì phải làm sao?
- 6) Tự mình tiến hóa có hữu ích gì không?
- 7) Đại sự chung là gì?

<p><b>1) Montréal, 21-07-2002 10 :05 AM</b>  <i>Hỏi : Tứ đại giai không là sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa tứ đại giai không là nước lửa gió đất đều qui không</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Tứ đại giai không đều tự tiến  Phần hồn đến đây từ không giới  Cuối cùng cũng phải về hai bàn tay không  Phát triển về không tự hiểu hồn</i></p>	<p><b>2) Montréal, 22-07-2002 7 : 55 AM</b>  <i>Hỏi : Tâm thức về với điển giới bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp : Thừa tâm thức về với điển giới bằng cách hòa với trung tâm sinh lực cần khôn vũ trụ khai triển tới vô cùng</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Hội nhập vô cùng tự tiến thân  Giải tỏa phiền ưu nguyện góp phần  Xây dựng chuyên hành trong thức giác  Thân tâm yên ổn tiến cao tầng</i></p>
<p><b>3) Montréal, 23-07-2002 2 : 15 AM</b>  <i>Hỏi : Thức hòa đồng mở có cơ hội hội nhập vào điển giới hay không?</i></p> <p>Đáp : Thừa thức hòa đồng mở sẽ có cơ hội hội nhập vào điển giới tới vô cùng</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Điển giới khai thông tự tiến cùng  Khai thông trí tuệ lại bao dung  Đường tu vững tiến không giờ dứt  Phân minh đời đạo khắp các vùng</i></p>	<p><b>4) Toronto, 24-07-2002 10 : 10 AM</b>  <i>Hỏi : Thức hòa đồng giải tỏa bất cứ sự gì khó khăn phải không?</i></p> <p>Đáp : Thừa thức hòa đồng sẽ giải tỏa việc gì nan giải</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Thức hồn mọi việc đều chung vui  Giải tỏa phiền ưu rõ chánh mùi  Động loạn không còn gieo ác ý  Thành tâm phục vụ tự mình vui</i></p>
<p><b>5) Toronto, 25-07-2002 3 : 48 AM</b>  <i>Hỏi : Những kỷ niệm xa xưa hiện trong trí óc thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa những kỷ niệm xa xưa hiện trong trí óc thì phải tự xóa bỏ</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Kỷ niệm xa xưa tự hiện về  Vô cùng sống động chẳng buồn chê  Tự mình thức giác tự mình què  Tân cựu vẫn còn tự hướng về</i></p>	<p><b>6) Montréal, 26-07-2002 8: 00 AM</b>  <i>Hỏi: Tự mình tiến hóa có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa tự mình tiến hóa cần phải xét đại sự chung</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Thức hòa đồng khai mở đại sự chung  Khai triển chứng minh khắp các vùng  Dứt khoát thực hành không dấy động  Cùng tu cùng tiến chứng minh cùng</i></p>
<p><b>7) Montréal, 27-07-2002 9: 25 AM</b>  <i>Hỏi: Đại sự chung là gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa đại sự chung là có sự liên hệ lẫn nhau</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Đại sự chung thật sự tiến bước chung  Cùng hành cùng tiến tới vô cùng  Đường đời vui sống thông cùng lối  Học hỏi không ngừng tiến vững hơn</i></p>	

---

**THƯ TỪ LAI VĨNG**


---

Fl, ngày 11.2.2002

Kính gửi Ân Sư muôn vàn kính yêu!

Kính Ân sư,

Đầu thư con cùng gia đình kính gửi vài lời tôn kính chúc phúc Ân Sư, Bà Tám cùng quý bữu quyến một năm tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ, khỏe mạnh, sức khỏe gia tăng và mang lại sự trẻ trung tươi tắn, thêm thọ sống lâu 100 tuổi để tận độ quần sanh cùng đui tiến tất cả bạn đạo Vô Vi chúng con đang còn tăm tối và mê muội. Vì nghiệp quả quá nặng không thể giải hết trong một thời gian ngắn ngủi này để theo kịp tiến hóa của thiên cơ. Mong rằng sự thỉnh cầu chơn thật này đem lại sự lưu ý của Ân Sư càng nhiều hơn lúc nào hết. Chẳng phải riêng mình con, mà là đại đa số bạn đạo Vô Vi chúng con đều một lòng một dạ cố gắng tu học để sớm đạt được thành tích tốt là giải thoát thật sự 100% và được cơ hội về hội tụ với Đại Gia Đình của Thượng Đế, Bề Trên. Có như thế mới thật sự là hành giả tu thiên theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, có một không hai.

Vì đời là bể khổ càng lún xuống càng sâu thêm là vậy. Chết lúc nào không hay không biết ! Tự cứu không được làm sao ảnh hưởng những người kế tiếp? Chúng con đã tu và hành được một nửa đường Đạo chông gai khổ cực, chỉ mong có một câu là " Mở Bộ Đầu và Xuất Hồn", giải thoát thật sự, lúc đó chúng con mới có thể làm việc để cứu đời được. Cho tới ngày nay sự hy vọng đó như sương mù che lấp hết núi thái sơn, không trông thấy gì cả !

Riêng mình con rất lo âu vô cùng, phần thì già yếu ớt, sức khỏe kém, mang nhiều thứ bệnh, thật khó khăn trị tuyệt góc, dù cố hành pháp tối đa, nó cũng chỉ có thắm ngoài da thôi, không đụng chạm được bên trong cơ tạng, thì làm sao trị tận căn v..v..

Mấy năm về trước, con hành thiên, nhắm mắt, trong tâm, nói thả lỏng bộ đầu, buông bỏ tất cả, đổ ngủ, hết 6 lần Pháp Luân mà không thấy ngủ, chỉ thấy thức... Tức là rất khó ngủ lúc thiên .... Bây giờ thì khác rồi, con hành Thiên Định dễ dàng, chưa kịp chuyển hết Pháp Luân , nhắm mắt là tự đổ ngủ hồi nào không hay, không biết gì hết ! Lúc thức dậy là sau một tiếng đồng hồ hay 45 phút. Nhưng con cứ nghĩ là con hành chưa đúng mức nên thỉnh cầu Ân Sư cho con vài lời chỉ giáo để con học thêm.

Cám ơn Ân Sư rất nhiều.

Đại Hội Khí Giới Tình Thương được sự chấp thuận của Ân Sư sẽ tổ chức tại Thành Phố Houston vào tháng 10, năm 2002. Kính thưa Ân Sư, con có ý muốn đi tham dự để hy vọng có chút ít kiến thức học hỏi thêm. Vì từ khi có tổ chức Đại Hội Tết Vô Vi cho tới ngày nay, con chỉ có đi dự 1 kỳ tại Las Vegas (1987), bởi vì con thiếu may mắn, trong đời cũng như đạo, luôn luôn con gặp trở ngại này tới trở ngại khác, v.. v... Nên mức tiến bị chậm lại, chứ có ai tu muốn thực lùi bao giờ. Ai tu cũng mong sớm khai mở bộ đầu, xuất hồn đi lên học đạo, không có ai muốn ở tù hoài trong cái thể xác ô trược đời đời đau khổ.

Con thiếu sức khỏe, lòng thì thích tu lắm, muốn đi dự Đại Hội Khí Giới Tình Thương. Kính thưa Ân Sư, con xin thỉnh cầu ý kiến Ân Sư giúp đỡ con trong mọi trường hợp đều thuận lợi, lúc đi cũng như lúc về được an lành tốt đẹp và hy vọng có duyên lành để gặp Ân Sư tạ ơn chỉ giáo bao nhiêu tu học của con đến hôm nay, và bây giờ là lúc con cùng tất cả bạn đạo Vô Vi cần phải học bài xuất hồn, mở bộ đầu, khai Thiên Môn, v..v...

Thành thật cảm ơn Ân Sư rất nhiều. Chúc phúc Ân Sư, Bà tám cùng quý bữu quyến luôn luôn khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, vui vẻ, sống lâu và tận độ quần sanh, cùng đi tiến tất cả bạn đạo sớm về Bê Trên Cội Nguồn.

Con,  
TB

-----  
M, ngày 16/03/2002

TB,

*Thầy vui nhận được thư con đề ngày 11/2/2002 được biết con lúc nào cũng lo âu và than thở, muốn tránh xa cõi hồng trần mê muội Con đã tự kiểm điểm từ lúc mới tu cho đến ngày nay, con đã bắt đầu nhập định đỡ ngủ, chứng minh con đã tiến tới thanh nhẹ .*

*Nên dứt khoát tu tiến, sống trong sự thanh tịnh của Trời Phật, Đấng Toàn Năng hằng hữu chiếu cố tâm con. Có Trời, có Đất, có Đạo là đủ rồi.*

*Cộng đồng Vô Vi có tổ chức tương hội, con nên tham dự là quý. Có tâm sẽ được chứng tâm. Bạn đạo càng ngày càng đông. Thầy lúc nào cũng tham gia độ đời và tận tình phục vụ, nếu con có dịp cũng nên tham gia cho vui, không nên đòi hỏi quá nhiều nhưng không làm gì hết!*

*Chúc con vui khỏe. Mong gặp con tại đại hội kỳ tới.*

*Quý thương,  
Lương Sĩ Hằng  
Vĩ Kiên*

---

## TRÍCH BẢNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

---

### NIỆM PHẬT ĐỂ ĐẠT DỮNG CHÍ

...Cho nên những người tu Vô Vi đi thăm bệnh nhân, đi rước cái nặng về nhưng mà về chúng ta phải **trì niệm Phật** nhiều, phải làm Pháp Luân nhiều nó mới giải được. Có nhiều người ban đêm ngồi thiền nhắm mắt thấy ánh sáng, mà bữa nay đi thăm một bệnh nhân trong nhà thương mà thấy họ bệnh nặng quá mình thật tâm muốn cứu độ họ, tối về mất cái ánh sáng, nhưng mà mình phải chịu. Vì cái thanh điển mình đã bỏ cho họ rồi, rồi mình rút cái trước cho họ, mình phải về thanh lọc ít nhất hai tuần nó mới khôi phục được. Cái sự thiệt thòi đó mình cả mừng và mình học được cái dững. Vì sao? Vì mình biết đường đi, họ không biết đường đi...

### NIỆM PHẬT ĐỂ VƯỢT QUA MỌI THỬ THÁCH

...Có bữa tôi đi tới cái chỗ kêu bằng tụi légionnaire (lính quân đội Pháp) chết mà còn ở Việt Nam, nó bắn mitraillette (súng máy), nó bắn tôi nát xương, không còn gì hết, rồi một chập tôi nhảy vô cái (restaurant) nhà hàng tôi đứng, tôi thấy tôi còn nguyên. Hỏi chớ sao tụi này nó bắn mình không chết, lạ kỳ quá! Bắn mình sao không chết ! Tôi lại đi nữa, hết sợ rồi! Bây giờ họ đánh mình thì phải làm sao đây ? **Niệm Phật !** Nhờ cái **Niệm Phật** đó nó mới có cái vốn mà đi. Niệm **Nam Mô A Di Đà Phật**, tôi đi nữa. Đi tới một cái bãi biển đẹp thiệt đẹp, có một ông tướng ổng nắm cây giáo mà từ xa ổng tới đâm tôi... mà ban ngày à! Tôi ngồi ở trước nhà, tôi ngồi trên bộ phẳng tôi cứ **Niệm Phật**, tôi thấy ổng tới rõ

ràng ông đâm tôi, tôi vẫn **Niệm Phật**, một chập rồi ông tan mất. Tôi mới lấy làm lạ tại sao cái **Nam Mô A Di Đà Phật** mà nó hay như vậy? Phải cho tôi biết cái ý nghĩa của **Nam Mô A Di Đà Phật**, nó nằm ở đâu mà nó có thể cứu tôi nhiều như vậy....

...Càng tu càng **Niệm Phật**, càng giải được nghiệp tâm. **Niệm Phật** để chi, để khai mở huyền bí của nội tâm. Khai mở được huyền bí của nội tâm thì các bạn mới thấy rõ tình thương yêu của Trời Đất đang bế bồng bạn, đang xây dựng bạn, giúp đỡ cho bạn cuộc sống... (Trích trong băng Hội Tu Tâm Linh)

## TRÌ NIỆM PHẬT ĐỂ GIẢI TỎA SỰ NGHI NGỜ TRONG TÂM

Mình ý thức được rõ ràng cái nguyên lý **Nam Mô A Di Đà Phật** là để, còn hồi đó tôi niệm **Nam Mô A Di Đà Phật**, vừa niệm thì vừa nghĩ tới ông Tư xạo, chớ ông Tư nói không đúng. Bởi vì mình không hiểu cái **Nam Mô A Di Đà Phật**, mà mình không niệm thì nó buồn, bây giờ ở nhà không ai chơi thì bây giờ mình chỉ **Niệm Phật** thôi. Có cái nghề đó thôi! Tôi niệm thết cái tôi hiểu nguyên lý **Nam Mô A Di Đà Phật**. Hồi ban đầu ông Tư cắt nghĩa tôi nghe, tôi cũng chịu vậy. Nhưng mà về tôi niệm hoài mà chả thấy gì, cũng như các bạn nói tôi xạo bây giờ vậy đó.

Ông Tám nói biết có xạo không hà? Chừng nào bạn niệm bật ra rồi, bạn mới nói : “Ông Tám ơi...! Ông Tám ơi...!” vậy đó! Ôm trong lòng, ôm Ông Tám trong lòng cũng như tôi ôm Ông Tư trong lòng: “Ông Tư ơi... sung sướng lắm!” Hồi nào tới giờ tôi cứ nghi Ông Tư hoài hà, bây giờ tôi sung sướng trong cái giờ ngộ, tôi ngộ Pháp, mà với cái trình độ của tôi đâu phải đọc kinh tu chùa gì, mà tôi ngộ được, mà tôi ngộ được là quý hóa vô cùng. Trước đây tôi ham chơi, ham nhẩy đầm, ham cờ bạc, ham đủ thứ hết, mà tôi ngộ được cái thức đó là tôi mừng quá chừng. Tôi ôm hoài, ôm Ông Tư hoài! Bà tám tưởng tôi điên. Không phải điên. Sự sung sướng của tôi. Cho nên các bạn làm thử một thời gian, nói: “Ồ, ông Tám nói đúng!”

## THƠ

### **NGƯỜI TU CHƠN CHÁNH KHÔNG MÊ TÍN DỊ ĐOAN**

*Phàm tâm là bệnh của nhơn sanh  
Suốt kiếp u mê chẳng trọn lành  
Mê Phật, cũng vì không liễu tánh  
Theo Ma, vì bởi vọng hư danh  
Biết nghe Trời Phật, không minh lý  
Biết nói Thánh Tiên, chẳng chịu hành  
Tâm tánh buông lung sanh Lục Tặc  
Dầu tu muôn kiếp cũng không thành.*

*Thành đạo hay không cũng tự mình  
Cũng do tánh sáng với tâm linh  
Tâm mê cố chấp điều phi thị  
Tánh giác giải trừ thói chúng sinh  
Mê Phật đề cao ông Phật giả  
Giác tâm phân biệt chỗ tâm tình  
Tự rèn, tự luyện, mê thành giác  
Mối đạo nơi mình tự liễu minh.*

*Minh lý Phật Trời tự tánh tâm  
A dua tín ngưỡng ắt sai lầm  
Tánh phàm hay nịnh, theo cầu cạnh  
Tâm Phật hay tu, tự kiến tâm  
Khứu giác nơi mình, không bế tắt  
Tâm linh nội thức chẳng xa xăm  
Lời Tiên, tiếng Phật, hằng tham cứu  
Hành chứng diệu huyền đạo thậm thâm.*

*Thâm sâu đạo lý cốt năng hành  
Cẩn mật, âm thầm, chẳng cạnh tranh  
Mối đạo trong người tua giác ngộ  
Sự đời ngoài ngõ sá chi dành ( ? )  
Tai nghe tâm Phật nơi vô lượng  
Ý biết tánh Trời chỗ bất sanh  
Trọn tín, trọn lành, nhờ cảm ứng  
Dị đoan phong khởi, Đạo nan thành.*

*Fountain Valley ngày 04-12-2001  
Thiện Trung*

**Vô Vi quang !!!**

Nhỏ nhất cũng là Ta  
Lớn nhất cũng là Ta  
Nhập thế hay xuất thế  
Cũng từ Ta . . . Mà ra ?

Ta đến tự phương nào  
Ta sẽ về nơi đâu ?  
Thắc mắc chi giòng máu  
Phân biệt gì da màu !

Đừng nghĩ nhiều bạn nhé !  
B□i mê nên . . . Vọng cầu ?  
Niết Bàn đâu phải chỗ  
Để trút bỏ thương đau ???

Ăn được từng nhíp th□  
Là giải được khổ nàn  
Tâm Tâm truyền khẩu thọ  
Vô Vi này pháp môn

Thịt ,xương là cát bụi  
Tâm linh mới hằng trường  
Tu tắt Trời chuyển Pháp  
Sắc màu Vô Vi Quang . . . !

Chẳng còn gì CHÚ (niệm) . . . THÍCH !  
CA . . . tụng thành lạc đường  
Hành đi mà phát triển  
Hòa . . . trong nguồn yêu thương !

Lời quê ta thổ thổ  
Động tâm từ . . . Tây phương  
Tích xưa còn huyền thoại  
Bố Đạỉ quẩ(túi) . . . Càn khôn !!!

Vân Sơn (Troyes - France )

**Quan thánh !!! (1)**

Lão Quan tánh vẫn thật thà  
Quan đao mấy độ sơn hà có tên  
Bổng dựng nhớ lão Nam Thiên  
Bút Ta , đao lão, giao duyên cười xòa  
Trăm năm thơ vẫn ta bà  
Ngàn năm Yếm nguyệt có nhòa quang đao ?  
Hương xưa dững chí bôn đào  
Quá quan . . . Trảm tướng(2) , vẫn cao ngạo  
đời  
Long câu Xích thổ lên trời  
Tước Hầu Trung nghĩa vẫn ngồi nét son  
Lời thơ Ta chẳng ví von,  
Vẫn trong Gió ,Lửa ,Nước , Non. . . Vận hành  
Nhấn ai đường đạo công trình  
Cho ta gửi với chút tình nước non  
Nhớ người mặt đỏ lòng son  
Không đầu hiển thánh , sất son nụ cười  
Hồn thơ bổng dậy hương lời  
Ngọc hư không động một trời nhớ thương  
Tử đồng nhớ lão Nam thiên  
Cao niềm thốn thức hồn thiêng Đạo đời  
Giọt châu rớt xuống nụ cười !  
Trôi đi trần cấu duyên đời nghiệp thân  
Khí trời diêu diêu thanh thanh  
Tình trời thăm lặng . . . Tâm Tâm giao hoà !

Vân Sơn (Troyes - France)

(1) Quan : coi sóc ,xem xét . ; Thánh : Các thần thánh trên trời ; Các thần thánh thì có gì mà phải xem ? Các ngài có các hạnh ; Cho nên coi lấy , xem lấy ,học ; bắt chước và tập hành xử theo vậy !

(2) Quá ngữ quan. . . Trảm lục tướng : Tích xưa Quan Thánh qua năm ải , trảm sáu tướng , oai dững , hùng mạnh quá chừng , võ công đến thế là tuyệt vời ;chí đạỉ , chí cương . Vô vi Chí đạỉ làm thành nhỏ , chí cương làm thành mềm, cực mềm thành KHÔNG mềm , nên cũng QUA NGỮ Tạng . . . Hàng (thâu) Lục Tặc (Căn ,trần , thức ) cũng giống vậy thôi mà , ôn cố tri tân bạn ơi !

---

## Danh Sách Bạn Đạp phát tâm ủng hộ Đặc San Vô Vi số 10 tiếp theo

---

1	Anh chị Phạm Anh Tuấn	Montreal, Canada	\$40 CAD
2	Nguyễn Thị Thơm	Noumea, NC	\$143 AUD
3	Lê Thị Cẩm Giang	Noumea, NC	\$287 AUD
4	Phạm Xuân Hồng	Noumea, NC	\$20 AUD
5	Vương Xang Lan	Noumea, NC	\$50 AUD
6	Vũ Thị Tố Oanh	Melb, AUS	\$50 AUD
7	Phạm Văn Sáu	Melb, AUS	\$10 AUD
8	Hồ Thị Trọng	Sydney, AUS	\$100 AUD
9	Mỹ Linh, Mai, Nhung, Đào & Phạm Minh Sơn	Sydney, AUS	\$300 AUD
10	Võ Văn Tám & Khu Thị Phẩm	Sydney, AUS	\$100 AUD
11	Ngô Văn Lệ	Melb, AUS	\$50 AUD
12	Võ Anh	Melb, AUS	\$20 AUD

Trên đây là danh sách tính đến ngày 16 tháng 9 năm 2002. Nếu có sai sót, xin quý bạn đạp vui lòng thông báo để chúng tôi điều chỉnh và bổ túc.

Thành thật cảm ơn sự đóng góp của quý bạn đạp và quý đọc giả.  
Kính bái.

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình.  
BBT ĐSVV.

---

### HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

Đạp hữu Nguyễn Thị Sáo, vợ đạp hữu Lý Nghiệp Minh và em dâu đạp hữu Lý Vĩnh, đã quá vãng vào ngày chủ nhật 15 tháng 9, hưởng thọ 52 tuổi.

Toàn thể bạn đạp Bắc California thành thật chia buồn cùng gia đình anh Minh, và xin quý bạn đạp hướng tâm cầu nguyện cho linh hồn chị Nguyễn Thị Sáo được sớm siêu thăng tịnh độ

Thành thật cảm ơn quý bạn,  
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California

---

### THÔNG BÁO VỀ TUẦN BÁO PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

---

Quý đạp hữu có thể lấy tuần báo Phát Triển Điện Năng từ:

<http://www.vovi.org/tbptdn.html>

---

## BẠN ĐẠO VIẾT

---

### VÀI CẢM NGHĨ VỀ CON NGƯỜI, TÌNH THƯƠNG VÀ HẠNH PHÚC

Thượng Đế muốn loài người phải thương nhau, không kể nguồn gốc, tôn giáo, chủng tộc. Nhưng tại sao con người không thể thương nhau được?

Bởi vì người ta muốn hơn người khác. Bởi vì người ta muốn chiếm đoạt của người khác.... Có rất nhiều lý do làm cho con người không hòa thuận với nhau. Tôi xin nêu vài điểm như sau:

Người ta ai cũng muốn cái lợi về cho mình mà không nghĩ tới sự thiệt thòi của người khác hoặc có nghĩ tới nhưng vẫn làm. Do đó mới có xung đột, chiến tranh. Muốn tránh điều này phải chiến thắng được lòng tham.

Người ta hay giận hờn khi không được như ý mình, mà khi giận lên là thấy ghét chứ đâu có thương được. Nếu mình không có chủ kiến thì tránh được điều này.

Người ta thấy mình hơn hay thua người khác. Khi thấy mình hơn thì tự cao, khinh người. Khi thấy mình thua đâm ra ganh ghét. Bởi vì thức bình đẳng chưa mở nên mới thấy có sự chia cách này mới không hòa đồng được.

Người ta thấy mình đúng người khác sai, chứ không thấy được mình đúng mà người khác cũng đúng theo cái nhìn của họ. Thầy nói : Ai cũng đúng chỉ có mình sai thôi! Bởi vì khi mình cho người ta sai là mình đã sai rồi.

Con người muốn sống chung hòa bình, thương yêu nhau hòa hợp với nhau. Muốn xây dựng một thiên đàng trên mặt đất thì chỉ có tu mới thực hiện được. Chỉ có tu con người mới diệt được tham sân, mới thương yêu người khác như chính mình.

Người ta nói nếu con người trên mặt đất này mà tu hết thì đâu có sự tiến bộ. Giả sử người trên mặt đất này mà tu hết (đời đạo song tu) thì sự tiến bộ về vật chất có thể sẽ chậm lại. Nhưng tiến bộ về tinh thần sẽ vượt bậc. Cái chính yếu cho đời sống con người là mưu cầu hạnh phúc, còn sự tiến bộ vật chất chỉ để phục vụ đời sống con người với mục đích là đem lại hạnh phúc cho người. Hạnh phúc là do tâm con người cảm nhận, chứ vật chất chưa chắc đã đem lại hạnh phúc cho con người.

Nếu con người không tôn trọng đạo đức, không tu thì không có thể có hạnh phúc được, hoặc hạnh phúc chỉ là một bóng mờ.

Inala, ngày 18-8-02

Tham Không

Phạm Bá Toàn

---



